

TRẦN VĂN HÙNG biên soạn  
PHẠM QUANG KHÁNH -  
Cán bộ nông nghiệp cố vấn

# KỸ THUẬT MỚI

trong  
việc

**trồng tiêu**  
**trồng cà phê**  
**ĐẠT NĂNG SUẤT CAO**



TRỒNG CÀ PHÊ ĐẠT NĂNG SUẤT CAO

\*

*KỸ THUẬT MỚI*

**TRONG VIỆC  
TRỒNG TIÊU  
TRỒNG CÀ PHÊ  
ĐỂ  
ĐẠT NĂNG SUẤT CAO**

TRỒNG CÀ PHÊ ĐẠT NĂNG SUẤT CAO



PHẦN THỨ NHẤT

**ĐỂ LẬP VƯỜN  
THÀNH CÔNG  
NÊN CHỌN ĐẤT THẾ NÀO ?**

\* KỸ THUẬT MỚI TRONG VIỆC TRỒNG TIÊU

**HỎI :** *Để thành công trong việc lập vườn trồng cây phải làm sao ?*

**ĐÁP :** Vâng ! Trong thời buổi kinh tế thị trường này thì lập vườn cũng là một cách để làm giàu. Nhưng muốn thành công thì phải rành kỹ thuật làm vườn, nhất là kỹ thuật mới làm cho cây mau ra hoa kết quả, đạt năng suất cao.

**HỎI :** *Phải chọn đất như thế nào ? Địa thế ?*

**ĐÁP :** Ngoại trừ đất nhiễm phèn nặng, đất ngập mặn, các loại đất khác như đất đỏ pha cát, đất đỏ nâu, đất phù sa, nói rõ một cách thực tế là bất kỳ nơi nào chưa khai phá, thí dụ vùng cao nguyên, có sẵn cây mọc thành rừng thiên nhiên tốt tươi, thì dĩ nhiên khai phá, cải tạo đúng mức sẽ trở thành khu vườn lý tưởng để trồng tiêu,

cà phê, các loại cây ăn trái khác, hoặc các hoa màu đều thành công.

Điều các bạn cần lưu tâm hàng đầu là khu đất lập vườn phải gần nguồn nước, nước phải đủ vào mùa nắng.

Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng vì có những chủ vườn chủ quan cho rằng lập vườn gần nguồn nước thì không sợ gì vườn sẽ chết khát. Họ không ngờ rằng nắng hạn kéo dài thì vùng cao nguyên các dòng suối sẽ cạn nước, còn ở đồng bằng thì mực nước do các mương, kênh, cống dẫn vào sẽ không còn lấy một giọt nước.

Nên các bạn nào thích lập vườn thì trước nhất là đất, tuy quan trọng nhưng nguồn nước lại quan trọng hơn, yếu tố của sự thành công là ở đây.

**HỎI : Dùng phân cải tạo đất như thế nào ?**

## \* KỸ THUẬT MỚI TRONG VIỆC TRỒNG TIÊU

**ĐÁP :** Tổng quát thì các bạn nên áp dụng việc cải tạo đất đúng kỹ thuật nông nghiệp như sau :

- Đất nhiều phèn thì bón **Ca** vì cụ thể là các loại cây ăn trái mà đem vữa (hồ) của các bức tường cũ (xây với cát, vôi càng long và xi măng), bây giờ phá bỏ để xây nhà mới, bỏ quanh gốc, cây sẽ sai trái.

- Đất khô cần cỗi cần bón thêm đạm vì đất này rất kém độ phì, trồng bất kỳ loại cây ăn trái, hoặc hoa màu, đất không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cần thiết, đều không có giá trị kinh tế, nói rõ là với cây ăn quả sẽ rất ít hoa, đậu rất ít trái, còn hoa màu khác thì xấu, không bán được giá.

- Đất phù sa đã giàu chất dinh dưỡng nên chuẩn bị nguồn phân dự trữ ở khâu dọn đất mà thôi.

- Đất sinh lầy thì nên bón **Kali** để cây tăng trưởng mạnh, kháng các bệnh

do sâu, do nấm gây ra đồng thời tăng phẩm chất của quả. Ra nhiều hoa, đậu nhiều trái là do Lân vì lân có tác dụng làm cho bộ phận thụ tinh của hoa phát triển tốt, điều hòa việc nhận phấn hoa làm cho sai trái. Vì vậy loại đất này nên bón Kali và lân theo tỉ lệ 1:3 (1 Kali và 3 lân).

**HỎI :** *Đất rừng nên dọn như thế nào để trồng cây đúng kỹ thuật và đạt năng suất cao?*

**ĐÁP :** Đất rừng là đất với các cây to, tầng rễ ăn sâu ở bên dưới, tầng trên thì lá "ngàn năm" tạo nên một lớp phân giàu dưỡng chất từ 5 tấc đến 1 hoặc 2 mét, tùy theo rừng ấy lâu từ mấy trăm đến mấy ngàn năm.

• Chính lớp phân tự nhiên này sẽ tạo cho vườn cây được nhiều năng suất

## \* KỸ THUẬT MỚI TRONG VIỆC TRỒNG TIÊU

cao nếu biết dọn đất sao cho đúng kỹ thuật.

Các cây nhỏ thì dẫn, gom lại một nơi, chờ khô đốt đi để tạo phân tro. Còn lá xanh thì ủ làm phân xanh, lại một nguồn phân hữu cơ rất cần thiết cho cây tăng trưởng tốt, và về sau sẽ ra nhiều hoa, đậu nhiều quả, tức là đạt năng suất cao.

Các cây to khi hạ xuống, thân cây cho xe kéo đưa ra ngoài, gom lại và sẽ dùng vào việc gì có ích, hoặc bán đi để lấy tiền đầu tư vào việc lập vườn.

**HỎI :** *Còn vườn cũ thì nên dọn, chuẩn bị thế nào cho đúng kỹ thuật?*

**ĐÁP :** Vườn cũ là nơi đất đã được khai thác nhiều năm, bạc màu, do vậy nên dọn đất thật kỹ, đúng kỹ thuật để trồng mới loại cây nào đó thì sẽ đạt được kết quả mong muốn.



Ngược lại, nếu dọn không đúng cách thì dù trồng bất cứ loại cây gì, dù về sau tốn tiền cho phân vô cơ, tức là phân hóa học, đều thu hoạch rất kém, bỏ công nhiều mà kết quả thu vào không đáng gì cả. Không ít người lập vườn trắng tay, phải sang rẻ lại cho người khác, có khi chỉ một phần mười số vốn bỏ ra.

**HỎI :** *Tạo kho dự trữ phân lâu dài thế nào ?*

**ĐÁP :** Đây là hố bê sâu 1-1,5 mét, mỗi cạnh 1,5-2 mét. Hố này có thể rộng hơn, sâu hơn hoặc hẹp bớt lại tùy khả năng có đủ phân để bỏ vào đấy hay không.

Hố càng rộng, càng sâu, thì dung tích càng nhiều do đó cây trồng trên đấy càng phát triển tốt và tuổi thọ càng lâu.

## \* KỸ THUẬT MỚI TRONG VIỆC TRỒNG TIÊU

Phân bón vào đất càng giàu chất dinh dưỡng thì cây càng tăng trưởng nhanh, cành mau ra nhiều hoa, đậu nhiều quả, tức là đạt năng suất cao.

Trong mỗi hố như thế bỏ cành nhỏ, lá cây và bỏ phân chuồng đã hoai vào, hoặc chưa hoai cũng được vì các hố này, do ủ đủ loại từ lá cây xanh, cành cây loại nhỏ, cỏ dại, các loại cây hoang dại nên phải sáu đến tám tháng mới phân hủy hoàn toàn.

Các hố này, nếu không có phân chuồng để ủ cùng lúc với cành, lá thì cứ ủ cành, lá cây cũng được. Phân xanh này là nguồn dinh dưỡng rất tốt mà sau này cây trồng ở đấy, rễ ăn sâu xuống, lan ra sẽ hấp thụ các chất để nuôi cây làm cây tăng trưởng nhanh và nhanh ra nhiều hoa, đậu nhiều quả, sẽ cho vụ mùa bội thu.

Các kho dự trữ phân này phải thực hiện đúng và như tôi đã viết, càng có dung tích lớn càng có tác dụng